

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Tuy Phước là huyện đồng bằng lớn ở phía Nam tỉnh Bình Định, có diện tích 219,9 km², dân số 182.216 người, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Về địa hình, phía Bắc và phía Tây Bắc Tuy Phước giáp huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn, phía Đông giáp đầm Thị Nại, phía Nam giáp TP Quy Nhơn, phía Tây giáp huyện Vân Canh. Hiện nay có 11 xã, 02 thị trấn, với 90 thôn và 11 khu phố. Nằm bên đầm Thị Nại, có sông Kôn, sông Hà Thanh chảy qua, có quốc lộ 1A, QL19, QL19C, QL 19 mới, đường sắt Bắc - Nam chạy ngang qua, có 4 xã ven đầm Thị Nại.

Thời gian qua, kinh tế của huyện luôn tăng trưởng và phát triển khá, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động chính quyền được tập trung chỉ đạo và từng bước đạt được kết quả tích cực, nổi bật là công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, công tác quản lý điều hành của Nhà nước. Bên cạnh thuận lợi, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động tiêu cực do đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng lượng, lạm phát, thiên tai, dịch bệnh; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, gây khó khăn nhất định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng. Những vấn đề trên đã tác động không nhỏ đến kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, công tác Dân vận trong hệ thống chính trị nói chung và công tác Dân vận của chính quyền nói riêng ngày một nâng cao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nội dung của của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. UBND huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy ban hành Chương trình phối hợp số 01/CTrPH/UBND-BDVHU ngày 07/02/2022 giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phước về công tác dân vận, giai đoạn 2021-2026; Kế

hoạch số 09-KH/UBND-BDVHU ngày 10/02/2022 giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phước về thực hiện công tác dân vận năm 2022; UBND huyện ban hành Công văn số 2000/UBND-NV ngày 28/12/2021 về việc triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Công văn số 190/UBND-NV, ngày 10/02/2022 về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác dân vận, Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 18/02/2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 281/UBND-NV, ngày 02/3/2022 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2022.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của tổ chức, đơn vị, địa phương mình, qua đó công tác dân vận của chính quyền trong năm đã đạt những kết quả nhất định. Đi đôi với việc thực hiện chức trách được giao, chính quyền các cấp thường xuyên gắn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội với thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân vận

Tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, các văn bản, quyết định của các cơ quan nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân; triển khai áp dụng các chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...

2. Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho tầng lớp nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trên cơ sở các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch cho các cơ quan, địa phương; đồng thời, tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện thông qua việc ban hành các chương trình, kế hoạch, dự án, các văn bản chỉ đạo điều hành. Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thành công lễ đón nhận “Huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020”. Chỉ đạo xã Phước Nghĩa, Phước Quang tiếp tục hoàn thiện 13 tiêu chí nâng cao để xác lập hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã Phước Nghĩa, Phước Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Thực hiện tốt việc công khai để “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*” đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết

của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các thủ tục hành chính, quyết toán ngân sách, các dự án, công trình đầu tư xây dựng, phương án đền bù khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, việc bình xét hộ nghèo, đề án xây dựng nông thôn mới... thông qua các hình thức như: niêm yết tại trụ sở làm việc nơi cộng đồng, thông qua hệ thống truyền thanh, thông qua các cuộc họp Nhân dân ở thôn, khu phố...đảm bảo tất cả đều có sự tham gia giám sát, của các tầng lớp Nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện đã tranh thủ các nguồn lực, tập trung đầu tư nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (Giải phóng mặt bằng từ ĐT.640 vào Tháp Bình Lâm, Nâng cấp tuyến đường ĐH.42 xây dựng mới cầu Sông Tranh; gia cố sửa chữa, nâng cấp mái đê thượng lưu Gò Giàn, bờ kênh phía Bắc hạ lưu, đê bờ Nam TX6...); nhiều chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, nhất là chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,... mang lại hiệu quả thiết thực, quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân về mọi mặt, bộ mặt nông thôn ở các xã ngày một đổi mới rõ rệt. Do đó, Nhân dân phấn khởi, ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới của đất nước, làm nền tảng cho sự ổn định chính trị và động lực cho đổi mới thành công.

3. Kết quả thực hiện cải cách hành chính; tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 14/12/2021 về việc thực hiện thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Định và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIII về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 890/QĐ-UBND 09/3/2022 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện về việc phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. UBND huyện đã chỉ đạo chỉ đạo Bộ phận Một cửa huyện phối hợp các phòng, ban liên quan; UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai đầy đủ các TTHC do UBND tỉnh ban hành tại Bảng niêm yết tại trụ sở và trên Cổng thông tin điện tử huyện, đảm bảo đúng quy định. Tính đến thời điểm hiện tại có 511 TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện (*cấp huyện: 348; cấp xã: 163*); trong đó: 461 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa và 50 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; 05 TTHC thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 (*cấp huyện: 03; cấp xã: 02*), 285 TTHC thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 (*cấp huyện: 201; cấp xã: 84*). Theo đó, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã đã được củng cố, kiện toàn và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động theo quy định mới; toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã đã được cập nhật, công khai minh bạch tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của huyện, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ của các bộ phận liên quan đều có trình độ phù hợp, tinh thần

trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với nhau trong giải quyết thủ tục hành chính, nên việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đảm bảo quy trình, thủ tục và thời gian quy định và hầu hết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đều được trả kết quả sớm hoặc đúng hạn.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “ Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định để rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị. Kết quả cụ thể:

- *Về cơ cấu tổ chức*: gồm có 12 cơ quan chuyên môn. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã: 13 xã, thị trấn (11 xã, 02 thị trấn). Việc rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị hành chính được triển khai đồng bộ, có tính khoa học và phù hợp với yêu cầu phát triển toàn diện của huyện trong thời gian đến. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chủ trương của tỉnh, UBND huyện đã thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện; thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tuy Phước trên cơ sở hợp nhất Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y; thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất; đồng thời, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan này; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên sau khi được chuyển giao; sáp nhập 10 trường tiểu học trên địa bàn huyện xuống còn 06 trường và giải thể Trường Trung học cơ sở Hòa Thắng nhập vào Trường Trung học cơ sở Phước Hòa. Hiện nay, UBND huyện tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp còn lại để tiến hành sáp nhập theo quy định.

- *Về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức*: hàng năm, trên cơ sở biên chế hành chính và sự nghiệp do UBND tỉnh giao, UBND huyện đã phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, trường học đảm bảo hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, UBND huyện đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế với mục tiêu đến năm 2021 phải đạt tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế được giao trong năm 2015 của các cơ quan, đơn vị. Đến nay, huyện đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 17 CBCCVC, trong đó nghỉ hưu trước tuổi 14 người, thực hiện thôi việc ngay 03 người (không kể nghỉ hưu đúng tuổi) đạt tỷ lệ theo kế hoạch đã đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND huyện đã ban hành Quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND huyện, trong quá trình làm việc nếu có sự thay đổi, UBND huyện đã kịp thời đề nghị bầu bổ sung thành viên đúng theo quy định. Trên cơ sở quy chế đã ban hành, UBND huyện tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

Cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định, cơ bản đã khắc phục được sự chùng chေo về chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, ban, đơn vị; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước tiếp tục được tăng cường.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch các nội dung để “*Dân biết*”, “*Dân bàn, quyết định trực tiếp*”, “*Dân bàn, dân biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định*”, “*Dân tham gia*”, “*Dân giám sát*”.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện “*Dân vận khéo*”, UBND huyện đã tổ chức quán triệt và phát động phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực. Kết quả thực hiện các phong trào tiêu biểu như sau:

- Phong trào “*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” Ban Cứu trợ Trung ương đã trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tuy Phước nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Đoàn đã trao tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng;

- Phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Hội LHPN huyện tổ chức chương trình “*Xuân yêu thương - Ấm lòng ngày Tết*”; theo đó, Chương trình đã diễn ra các hoạt động như: Văn nghệ chào mừng, ôn lại truyền thống “*Tết cổ truyền dân tộc*”; tổ chức các trò chơi dân gian, gói và nấu bánh tét; thăm và trao tặng 78 suất quà, với tổng trị giá 19.500.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người gia neo đơn, thanh niên yếu thế.

- Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với người nghèo trong dịp Tết đến xuân về. Kết quả, đã tổ chức gói và trao hơn 500 cây bánh tét, vận động quyên góp và trao tặng hơn 750 suất quà, với tổng trị giá hơn 210 triệu đồng; ra quân 15 buổi dọn vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích lịch sử thu hút hơn 250 đoàn viên thanh niên tham gia...

4. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

UBND huyện tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban ngành và đoàn thể các cấp đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhiều cách làm hay và mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung bám sát nhiệm vụ trọng tâm chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị,

đạo đức lối sống đối với cán bộ, công chức, viên chức; quán triệt cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới. Từ đó, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Cụ thể, cùng với Tổ giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban mặt trận TQVN huyện đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phước Thuận; giám sát công tác dân vận: 04 đơn vị (Phước Hòa, Phước Thành, Phước Lộc, Phước Thắng).

5. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

Theo chức năng, các cấp chính quyền đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc và Quy chế phối hợp trong công tác với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức các đoàn thể ở cơ quan, đơn vị; qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. UBND huyện đã tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các hội, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi, phối hợp xây dựng chương trình mục tiêu, liên kết lực lượng, tạo mô hình vận động nhân dân phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc thực hiện tốt quy chế phối hợp, mời tham dự các cuộc họp triển khai nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, sơ kết tháng, quý...để góp ý với UBND huyện trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Trong năm, Thường trực HĐND, UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh trước các kỳ họp HĐND các cấp ở 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, qua đó, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và tổng hợp phản ánh lại kỳ họp HĐND các cấp gần nhất giải quyết thỏa đáng nguyện vọng cho cử tri.

6. Kết quả thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và các địa phương chú trọng quan tâm làm tốt từ công tác tuyên truyền đến công tác tổ chức thực hiện. Theo đó, UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân theo Quy chế vào các ngày 09 và 24 hàng tháng. Cấp xã, đều bố trí lịch định kỳ tiếp công dân vào Thứ 5 hàng tuần. Từ đầu năm đến nay tổng số lượt tiếp công dân: Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo: tổng số tiếp công dân: 22 cuộc/ 68 lượt/ 62 vụ việc, như sau: Chủ tịch

UBND huyện tiếp định kỳ vào ngày 09 và 24 hàng tháng, đã tiếp 21 cuộc/34 lượt/28 vụ (*trong đó*, Chủ tịch UBND huyện tiếp 11 cuộc/20 lượt/17 vụ, Phó Chủ tịch tiếp 10 cuộc/14 lượt/11 vụ). Ban Tiếp công dân huyện tiếp công dân thường xuyên có 33 lượt/33 vụ; tiếp công dân đột xuất: 01 cuộc/ 01 lượt/ 01 vụ liên quan đến đất đai. Qua tiếp công dân trên địa bàn tiếp nhận 62 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó: Thuộc thẩm quyền UBND huyện giao các phòng ban huyện 17 đơn; đã giải thích, hướng dẫn đến UBND các xã, thị trấn 37 đơn và cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền 02 đơn, Cơ quan cấp tỉnh giải quyết 06 đơn.

Ngoài ra, Ban Tiếp công dân huyện tiếp nhận 162 đơn đề nghị, yêu cầu: Đã giao các phòng, ban của huyện tham mưu thụ lý 36 đơn (giải quyết xong 26 đơn, đang tham mưu 10 đơn); chuyển đơn và hướng dẫn đến Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền 88 đơn (giải quyết xong 72 đơn, đang giải quyết 16 đơn); các sở, ngành của tỉnh 12 đơn; các cơ quan hoạt động tư pháp 14 đơn (giải quyết xong 08 đơn, đang giải quyết 06 đơn); đơn lưu không thụ lý 12 đơn.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chính quyền, đã tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nội dung thực hiện công tác dân vận được xác định cụ thể và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh; mối quan hệ giữa UBND huyện với UBMTTQVN và các hội, đoàn thể; giữa các phòng, ban với các địa phương trong thực hiện công tác dân vận được củng cố, tăng cường ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn; dân chủ cơ sở được phát huy; những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm được đưa vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương được công khai, minh bạch; nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp về đất đai, giải phóng mặt bằng, tôn giáo... được giải quyết kịp thời, hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đến đúng, đủ đối tượng thụ hưởng, đã góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, nên đã tạo được niềm tin trong Nhân dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác dân vận chính quyền đôi lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả.

2.2. Nguyên nhân

Một số cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền; việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước về công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023

1. Triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện ủy về công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tăng cường đổi mới, tạo sự chuyển biến từ nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận tại địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển của địa phương.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng tới mục tiêu lãnh đạo, lấy sự ủng hộ của Nhân dân làm chỗ dựa cho hành động và lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo kết quả.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022, UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định biết theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Sở nội vụ;
- BTV.Huyện ủy;
- BCĐ QCDC huyện;
- CT và PCT. UBND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân